

เงิน...เงิน...เงิน

รากเหง้าความชั่ว!

ธวัช เย็นใจ

เงินคืออำนาจ!

เสียงเงินดังกว่าเสียงปืน

ถ้าฉันมีเงินก็คงจะประสบความสำเร็จ

จนเงินก็จนรัก (คนหนุ่ม)

เงินเป็นทาสที่ดี แต่เป็นนายที่เลว

มีทรัพย์สินน้อยแต่ยำเกรงพระเจ้า ก็ดีกว่ามีคลังทรัพย์ให้และมีความทุกข์ (พระคัมภีร์)

จงให้เพื่อนยืมเงินและจะเสียเพื่อน

มีเงินก็นับเป็นน้อง มีทองก็นับเป็นพี่(คนไทย)

จะเก็บเงินไว้ที่ไหนก็ได้ ยกเว้นที่ใจ

มีเงินก็สามารถใช้ตีปิ่นฝ้ายได้ (คนจีน)

การรักเงินเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งมวล (พระคัมภีร์)

หนังสือ LIFE & STYLE ได้เขียนถึงชีวิตของมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ไฮเวิร์ด โรบาร์ด ฮิวส์ เขาเกิดที่เมืองสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนเป็นเด็กฮิวส์เป็นคนขี้อายและเก็บเนื้อเก็บตัว แต่เมื่อโตเป็นหนุ่มเขาก็กลายเป็นคนรูปหล่อและทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ แต่เขาล้มเหลวในชีวิตครอบครัว ฮิวส์แต่งงานเมื่ออายุ ๑๕ ปีกับหญิงสาวชื่อเอลน่า ไรซ์ และอยู่กันได้ปีกว่าก็หย่าร้าง

พออายุได้ ๒๐ ปีใคร ๆ ก็พากันอิจฉาชายหนุ่มคนนี้ เพราะฮิวส์กลายเป็นนักสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงกระฉ่อน และเป็นนักขับเครื่องบินที่หาตัวจับยาก ไม่เพียงเท่านั้น ฮิวส์ยังได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาไปซะแล้ว

เมื่อมีเงินก็มีอำนาจ เรื่องเพศก็ติดตามมา นักร้องและนักแสดงสาว ๆ ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายตา ผ่านเข้ามาในชีวิตของฮิวส์ แต่เขาไม่เคยจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลย ระเบียบนี้เขาเริ่มมีอาการทางจิตผิดปกติ คือ กลัวเชื้อโรคอย่างเข้ากระดูกดำ เมื่ออายุได้ ๓๘ ปี ไฮเวิร์ด ฮิวส์ก็ได้เข้าร่วมในโครงการออกแบบเรือเหาะที่ทำได้ด้วยไม้ และฮิวส์ยังได้เข้าไปบริหารสายการบิน TWA อีกด้วย

ฮิวส์ได้ทดลองขับเครื่องบิน FX 11 ด้วยตนเองและประสบอุบัติเหตุกระดูกหักหลายแห่ง หน้าอกบอบช้ำ ปอดและหัวใจเคลื่อนออกจากที่ หมอต้องฉีดยาพิษเพื่อระงับอาการเจ็บปวด และต้องฉีดยาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งฮิวส์ติดมอร์ฟินงอมแงม ชนิดที่ขาดมันไม่ได้ตลอดชีวิต

นักบินประจำเครื่องของฮิวส์ได้เปิดเผยในภายหลัง (เมื่อเวลาล่วงเลยไปแล้ว ๓๑ ปี) ว่า ฮิวส์จะสั่งให้บินไปทั่วตะวันออกเฉียงใต้ กินเวลาหลายเดือนที่บินแบบไม่รู้จุดหมายปลายทาง โดยแะ

จุดที่สนามบินนี้คนสนามบินโน้นหน่อย ฮิวส์ได้เข้าพักโรงแรมโดยใช้ชื่อปลอม หมกตัวอยู่แต่ในห้องมืด โดยไม่ยอมพูดจากันใคร เวลาจะไปไหนก็ติดต่อกับนักบินของเขาเท่านั้น ฮิวส์มีลูกน้องกลุ่มหนึ่ง ที่คอยกันคนอื่น ๆ มิให้เข้ามายุ่งย่ามกับชีวิตของเขา แม้แต่กับผู้บริหารในบริษัทของเขาเอง ก็ยังไม่มีโอกาสพบหน้าฮิวส์เลย

บางวันฮิวส์จะมีอารมณ์เลื่อนลอย กลัวเชื้อโรคมามากขึ้น เขาจะให้พนักงานล้างมือบ่อย ๆ และใส่เสื้อคลุมสีขาวทำงาน เอกสารที่จะมาถึงมือเขาจะต้องห่อด้วยกระดาษหลาย ๆ ชั้น เวลาที่จะหยิบมันขึ้นมาดูจะต้องใช้กระดาษทิชชูรองอีกชั้นหนึ่ง ประตูรถยนต์และประตูห้องจะต้องติดด้วยเทปกาวยึดรอบ เพื่อกันฝุ่นละอองที่อาจจะนำเชื้อโรคเข้ามา ฮิวส์ห้ามพนักงานทุกคนถูกเนื้อต้องตัวเขา อีกทั้งห้ามมองและห้ามพูดกับเขาโดยตรง

ฮิวส์จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์คอยไล่แมลงวันอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่ไม่มีแมลงวันสักตัว แต่เขาอุปทานไปเอง ฮิวส์จะล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดทุกอย่างที่ขวางหน้า อาหารของเขามีเพียงขนมหวาน ถั่ว นมและน้ำเท่านั้น

ชีวิตในบั้นปลาย ฮิวส์ไม่ยอมอาบน้ำ ปล่อยผมและหนวดเครายาวรุงรัง ปัสสาวะรดพื้นห้องและเปลือยกายอยู่ในห้อง ผอมโซสกปรก อยู่แต่ในห้องทึบและตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง เขาจากไปอย่างน่าอเนจอนาถเมื่ออายุได้ ๘๐ ปี

บทเรียน ไม่แน่ใจว่าเงินเป็นเจ้าของฮิวส์ หรือฮิวส์เป็นเจ้าของเงิน?

พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนรักเงิน ย่อมไม่อึดด้วยเงิน” (ปัญญาจารย์. ๕.๑๐)

เปาโลกล่าวว่า “ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล เพราะความโลภนี้แหละ ทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและศรัทธาด้วยความทุกข์” (๑ ทิโมธี. ๖.๑๐)

การมีเงินกับการรักเงินนั้นแตกต่างกัน บางคนมีเงินแต่ไม่ได้รักเงิน ตรงกันข้ามบางคนมีเงินและรักมันเป็นชีวิตจิตใจ หลงใหลคลั่งไคล้ บูชายกย่องเทิดทูนมันเป็น “พระเจ้าเงินตรา” แต่อีกหลายคนไม่มีเงินแต่ก็ยังรักมัน เสาะหาไขว่คว้าเอาแต่เงิน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น

คริสเตียนที่รัก ถ้าพระเจ้าอวยพระพรให้เราั่งมี ก็ขอบพระคุณพระองค์ เพราะการมีเงินไม่ใช่ความบาป คริสเตียนสามารถร่ำรวยได้ จงใช้เงินเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เถิด.